

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13971

Col.Inch: 21.16

Ad Value: 32,798

หน้า: 6(ซ้าย)

PRValue (x3): 98,394

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: ดิจิ-เทรนด์ฟอร์เวิร์ด: 2 ปีแล้วที่วีดิจิตอล

**จ**นถึงขณะนี้การเปลี่ยนผ่านจากทีวี  
อนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล ผ่านเวลา  
ล่วงเลยมาแล้ว 2 ปี หรือตั้งแต่ราว  
เมษายน-พฤษภาคม 2557 แต่ดูเหมือน  
การเปลี่ยนผ่านยังไม่ราบรื่น หรือมีความ  
เสถียรแล้ว

ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมมีเดียเอเจนซี  
และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เมื่อสิ้นปี  
2558 มีผู้ชมทีวีดิจิตอลแล้ว เฉลี่ย 75.6%  
แต่จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 2,400  
คน ยังพบว่า มี 2,392 คน มีปัญหา  
การรับชม ได้แก่ 54.2% ช่องรายการหาย,  
22.3% จำเลขช่องไม่ได้ และ 17.3% ช่อง  
ไม่ตรง

สะท้อนว่าการเปลี่ยนผ่านในมุมมอง  
ของคนดูเดินหน้าไปเร็วพอสมควร แต่



## 2 ปีแล้วที่วีดิจิตอล

กระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านอื่นๆ ยังเร็ว  
ตามคนดูไม่ทัน เช่น โครงข่ายทีวีดิจิตอลยังมี  
จุดอับสัญญาณ หรือกล่องรับสัญญาณทีวี  
ดิจิตอลบางชิ้นอาจยังไม่ได้มาตรฐาน

หากใครรับชมแล้วมีปัญหาเรื่องจุด  
อับสัญญาณ สามารถร้องเรียนสำนักงาน  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ  
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1200

หรือจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือเปลี่ยน

ไปใช้กล่องไฮบริดที่สามารถรับสัญญาณ  
ได้ทั้งโครงข่ายภาคพื้นดินและดาวเทียม  
สำหรับบ้านที่มีจานรับสัญญาณทีวี  
ดาวเทียม แต่สำหรับบ้านที่ใช้สิทธิคุ้มครอง  
ทีวีดิจิตอล มูลค่า 690 บาท ไปแลกหรือซื้อ  
กล่องรับสัญญาณ อาจต้องทำใจ ส่วนบ้าน  
ที่ยังไม่ได้คุ้มครอง กสทช.มีแผนจะแจกให้  
ครบทุกหลัง 22.9 ล้านครัวเรือนแน่นอน!!

เมื่อรับคุ้มครองมาแล้ว ก่อนตัดสินใจจะ  
ใช้สิทธิควรตรวจสอบหาข้อมูลก่อนว่า โซน  
บ้านเราจะเจอปัญหาการรับชมทีวีดิจิตอล  
แบบไหน พื้นที่อับสัญญาณ หรืออุปกรณ์  
รับชมไม่ดี

**น่าจะช่วยเหลือเงินในกระเป๋าได้**

**นายมะดัน**

# “ดิจิทัลไทยแลนด์” ของจริงหรือแค่ขายฝัน

เสร็จสิ้นไปแล้วงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผลลัพท์ไปกว่า 30 ล้านบาท เก็บบูทไม่ทันเสร็จกระแสวิจารณ์สั้น “ตำนานพริกละลายแม่น้ำ” คนร่วมงานน้อยมาก ชนิดที่ว่างานซำๆ อย่าง PET EXPO ยังมีคนเยอะกว่า ทั้งที่งานนี้กระทรวงไอซีทีตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 คน

“อุดม สาบานาน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที คาดหวังว่างาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” จะเป็นงานระดับชาติที่ทำให้มหาชนได้เข้าใจว่า ดิจิทัล ไทยแลนด์ ของประเทศไทย คือ อะไร และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่กระทรวงไอซีทีกำลังทำจะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน แต่กลับมีต่างชาติที่มาร่วมงานน้อยมาก ขณะที่ภาคเอกชนที่มาร่วมออกบูทต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า งานนี้จัดกระชั้นชิดมาก ทั้งๆที่เพิ่งผ่านการจัดงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ไปหมาดๆ

## โชว์ 6 ยุทธศาสตร์นวัตกรรม

อุดม กล่าวถึงงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ว่าจะเป็นงานที่ช่วยให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นภาพที่ชัดเจนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะจัดแสดงตามโซนต่างๆ ภายในงาน อาทิ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ นำเสนอรูปแบบของเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย, Smart Farm รวมฐานข้อมูล sensor การทำโซนนิ่ง และคลัสเตอร์เกษตรปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่, Digital

Education นำเสนอเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา Digital Classroom และ Interactive Online Learning, Digital Government ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล นำเสนอ Digital Services และเทคโนโลยีสำคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ TRUE, IBM, AIS, DTAC, TOT, กสทช., Huawei, Minebea, Lazada, NECTEC, Microsoft, Intel, Samsung และกลุ่มธนาคารต่างๆ ฯลฯ นำผลงานและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดง

แหล่งข่าวจากบริษัทโทรคมนาคม 2 ราย ที่มาร่วมจัดงานแสดงต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เพิ่งทราบว่าจะต้องมาร่วมงานดังกล่าวเพียง 2 วัน ก่อนที่จะมีการเริ่มงาน ขณะที่ผู้เข้าร่วมชมงานก็มีจำนวนไม่มาก ไม่เหมือนงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ซึ่งที่จริงแล้วงานดังกล่าวจัดหลังจากที่มีงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์จบไปเพียงไม่กี่วัน แต่ก็ไม่อยากพูดอะไรมาก เพราะเป็นงานที่ภาครัฐขอความร่วมมือมา

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีที กล่าวว่า งานนี้กระทรวงไอซีทีจ้าง บริษัท กันทนา ออแกไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดงานทั้งหมด แต่กลับพบว่ามียุทธศาสตร์ที่ไม่เป็นไปตามที่กันทนาเสนอไว้

“บูทของกระทรวงที่ยังไม่เสร็จดี บางบูทก็ดูไม่ออกว่าจะสื่อถึงอะไร บอกว่าจะมีดาราดังมาร่วมงาน เพื่อเรียกคนเข้าร่วมงานแต่ก็ไม่มี ส่วนที่เห็นสื่อหลักบางสื่อมีข่าวออกมานั้นเป็นเพราะในสัญญาจ้างระบุว่าต้องให้สื่อหลัก 3-4 ฉบับลงข่าวงานนี้ ขณะที่สื่อส่วนใหญ่ต่างบ่นว่าการเข้างานยุ่งยาก และบัตรเข้างานหมดตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม นอกจากนี้กำหนดการในการสัมมนาเรื่องต่างๆก็จัดเวลาได้เหลื่อมล้ำกันมาก ดูเหมือนเป็นงานที่กระทรวงไอซีทีจัดขึ้นเป็นเวทีในการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีทีกับหน่วยงานอื่นๆมากกว่า”

## ขายฝัน ดิจิทัล ไทยแลนด์

ทั้งนี้ยังเกิดคำถามตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ที่กระทรวงไอซีทีเคยบอกว่าจะเริ่มทำ ปัจจุบันยังไม่ได้ทำเลย เช่น โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโครงข่ายถนนหลวงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะเริ่มลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้ โครงการเครือข่าย





ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งจะร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ

OTOP เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ระบบอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ขณะที่โครงการสำคัญอย่างดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติ กลับไม่ถูกพูดถึงอีกต่อไป เมื่อโครงการถูกพับลงด้วยเหตุผลที่ว่าภาครัฐไม่ได้มีความต้องการขนาดที่จะสร้างดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติได้ ขณะที่โครงการซึ่งได้รับงบประมาณมาแล้วอย่างโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ มูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่ก็ยังไม่เริ่มโครงการไม่ได้

"จริงๆ แล้วกระทรวงไอซีทีก็ไม่ได้ปลื้มทีโอทีและไม่อยากให้ทีโอทีทำโครงการนี้ แต่เมื่อรัฐบาลสั่งให้ทีโอทีทำ ผู้ใหญ่ในกระทรวงก็ต้องยอมรับ โดยขณะนั้นงานลงทุนยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตกลงเรื่องสเปกของไฟเบอร์ออปติก กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก กสท ต้องทำโครงการนี้ในบางพื้นที่ด้วย แต่เนื่องจากสเปกของ กสท เป็นสเปกที่สูงกว่า ทีโอที ดังนั้นทีโอที ซึ่งเป็นผู้ลงทุนกว่า 90% จะใช้งบประมาณตามสเปกของ กสท ไม่ได้ จึงต้องหาสเปกที่ยอมรับได้ ทั้ง 2 ฝ่าย จากนั้นถึงจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ก็ต้องลุ้นกันว่า โครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนด คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559-มิถุนายน 2560 จำนวน 4 หมื่นหมู่บ้านหรือไม่" แหล่งข่าวจากทีโอที กล่าว

แต่แล้วก็ไม่ต่างจากที่ผ่านมา การจัดงานอีเวนต์เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้จับต้องได้ว่ามีผลงาน ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของประเทศ ก็ยังไม่เดินหน้า และยิ่งฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อีกไม่นานเกินรอคงได้เห็นว่าดิจิทัล ไทยแลนด์ จะเกิดได้จริง หรือแค่เป็นโครงการขายฝัน บั่นซื้อสวยๆ แต่เนื้อในกลวงไป.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9327

Col.Inch: 17.25 Ad Value: 26,737.50

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 80,212.50

คลิป: สี่สี่

ภาพข่าว: ชาวชนคนเข้ม: ดูงาน

## ข่าวข้น คนเข้ม



ดูงาน - ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหาร อัยการสูงสุด และ ไพรัช วรปณี กรรมการ  
อัยการ ต้อนรับ พล.ร.อ.คิณฉวีธร วงษ์สุวรรณ ปช.กมธ.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการ  
ตำรวจ สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะมาศึกษาดูงานอัยการ ที่สนง.อัยการสูงสุด

## ข่าวข้น คนเข้ม



ดูงาน - ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหาร อัยการสูงสุด และ ไพรัช วรปณี กรรมการ  
อัยการ ต้อนรับ พล.ร.อ.คิณฉวีธร วงษ์สุวรรณ ปช.กมธ.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการ  
ตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะมาศึกษาดูงานอัยการ ที่สนง.อัยการสูงสุด

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24348

Col.Inch: 16.53 Ad Value: 36,366

ภาพข่าว: สังคมข่าว: ให้การต้อนรับ

หน้า: 5(บนขวา)

PRValue (x3): 109,098

คลิป: สีสี่



ให้การต้อนรับ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหาร อัยการสูงสุด พร้อมด้วย ไพรัช วรปาลี กรรมการอัยการ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ศิษณุวัชร พงษ์สุวรรณ ประธาน กมธ. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ กาญจนารัตน์ สิริโรจน์ และคณะกรรมการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของ สนช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอัยการ ที่สำนักงานอัยการสูงสุด

## สังคม ข่าว



ให้การต้อนรับ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหาร อัยการสูงสุด พร้อมด้วย ไพรัช วรปาลี กรรมการอัยการ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ศิษุวัชร พงษ์สุวรรณ ประธาน กมธ. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ กาญจนารัตน์ สิวโรจน์ และคณะกรรมการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของ สนช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอัยการ ที่สำนักงานอัยการสูงสุด